

USDA ขยายกำหนดเวลาการรับสมัคร สำหรับโครงการความช่วยเหลือทาง การเงินกรณีการเลือกปฏิบัติไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม

องค์กรได้ทำการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ความช่วยเหลือ
สื่อได้มากที่สุด

วอชิงตัน 22 กันยายน 2023— กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้ขยายกำหนดเวลาสำหรับ
โครงการความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีการเลือกปฏิบัติไปจนถึงวันที่ 13 มกราคม 2024
เพื่อให้เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่มีสิทธิมีเวลาในการสมัครขอความ
ช่วยเหลือมากยิ่งขึ้นจากกำหนดเวลาเดิมคือวันที่ 31 ตุลาคม 2023

การขยายกำหนดเวลานี้เป็นการตอบรับต่อข้อเสนอแนะจากผู้สมัครที่มีศักยภาพ ผู้ดูแลโครงการที่
ไม่ได้มาจากภาครัฐ และองค์กรในชุมชนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ USDA เพื่อแจ้งและช่วยเหลือ
บุคคลที่มีสิทธิในโครงการ กำหนดเวลาใหม่จะช่วยให้มีระยะเวลาในการเข้าถึงและช่วยเหลือ
เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ได้มากยิ่งขึ้น โดยการให้ความช่วยเหลือผ่าน
ทางด้านเทคนิคและการฝึกอบรมโดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้การขยายเวลาจะช่วยให้ทุก
คนมีเวลาเพียงพอในการสมัคร รวมถึงผู้ผลิตที่มีฤดูเก็บเกี่ยวตรงกับช่วงระยะเวลาการสมัครเดิม

“USDA หวังว่าเราต้องได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดิน
ป่าไม้ที่มีสิทธิในโครงการนี้ ทำให้ความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือทางการเงิน
กรณีการเลือกปฏิบัติถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง” Tom Vilsack รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกล่าว
“ด้วยเหตุนี้ หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากองค์กรที่ให้การสนับสนุนผู้ผลิตตลอดกระบวนการสมัคร
เราจึงได้ตัดสินใจขยายกำหนดเวลาออกไป เราเชื่อว่าเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคล
ที่มีสิทธิทุกคนที่ประสงค์จะสมัครได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้รับความ
ช่วยเหลือที่จำเป็น”

นับตั้งแต่เริ่มกระบวนการสมัครรับความช่วยเหลือทางการเงินเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ทีมงานของ
โครงการความช่วยเหลือทางการเงินกรณีการเลือกปฏิบัติก็ได้เริ่มดำเนินการรณรงค์เผยแพร่ไปทั่ว
ประเทศ และได้ทำการเปิดสำนักงานท้องถิ่น 30 แห่งใน 26 รัฐอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับภูมิภาคได้
จัดกิจกรรมทั้งในรูปแบบเสมือนจริงและแบบพบปะกันมากกว่า 600 กิจกรรมทั่วประเทศ ผู้
ประสานงานยังได้จัดกิจกรรมเสมือนจริงและแบบพบปะด้วยตนเองอีกหลายกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
โครงการดังกล่าว ในขณะที่เดียวกันก็ให้ความรู้แก่เครือข่ายเฉพาะของพวกเขาด้วย ทั้งนี้มีการ
โฆษณาผ่านช่องทางดิจิทัล สิ่งพิมพ์และวิทยุโดยกำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่อาจมีสิทธิเข้าร่วม
และชุมชนในชนบทด้วยเช่นกัน ความพยายามเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่โครงการสามารถเข้าถึง
ผู้สมัครจำนวนมากได้สำเร็จ และจะเพิ่มขึ้นอีกจากการกำหนดเวลาใหม่ที่ขยายออกไป

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามมาตรา 22007 ของกฎหมายพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ ซึ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับเกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และเจ้าของที่ดินป่าไม้ที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติในโครงการให้กู้ยืมฟาร์มของ USDA ก่อนเดือนมกราคม 2021 โดยสภาองค์กรสไได้อนุมัติงบประมาณทั้งหมด 2.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับโครงการนี้ จำนวนเงินที่มอบให้บุคคลผ่านโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครที่มีสิทธิ์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเลือกปฏิบัติ บุคคลที่มีสิทธิ์สามารถเลือกสมัครผ่านทางออนไลน์หรือโดยการส่งแบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษผ่านทางไปรษณีย์หรือจัดส่งด้วยตนเองไปยังสำนักงานโครงการในพื้นที่ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีนายความและควรใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันตนเองจากการหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น

นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการรับสมัครแล้ว กำหนดเวลาในการขอบันทึกจากหน่วยงานบริการฟาร์ม (Farm Service Agency) ของ USDA เพื่อใช้ในการสมัครได้ขยายออกไปจนถึงวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ขั้นตอนการสมัครได้รับการออกแบบให้ไม่จำเป็นต้องบันทึก FSA แม้ว่าบันทึกที่เกี่ยวข้องอาจแนบมากับใบสมัครเพื่อเป็นหลักฐานเพิ่มเติมก็ตาม หากมี

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือทางการเงินในกรณีการเลือกปฏิบัติ หรือรับความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษหรือสเปน โปรดไปที่ www.22007apply.gov, อีเมล info@22007apply.gov หรือติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่ 1-800-721-0970 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ หากคุณใช้ภาษามือในการสื่อสาร คุณสามารถรับสายจาก 711 หากคุณมีความพิการและต้องการที่พักรื่น คุณยังสามารถส่งอีเมลหรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 711 นอกจากนี้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม แหล่งข้อมูล การเปิดสำนักงานล่าสุดและกิจกรรมในท้องถิ่นทั่วประเทศยังมีให้บริการผ่านจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์รายสัปดาห์อีกด้วย.

ความมุ่งมั่นของ USDA ในด้านความเสมอภาคนั้นครอบคลุมพื้นที่ภารกิจและหน่วยงานของกระทรวง เรากำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้ USDA แน่ใจได้ว่าไม่มีใครถูกค่าของเราราคาใดถูกละเลยหรือทิ้งไว้ข้างหลัง โครงการความช่วยเหลือทางการเงินกรณีการเลือกปฏิบัติเป็นเพียงหนึ่งในหลายโครงการที่ช่วยให้ USDA สร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่อีกครั้ง รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงระบบและปรับปรุงบริการให้กับผู้ที่อาจไม่ได้รับบริการจาก USDA ในอดีต หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานด้านเสมอภาคและทรัพยากรของ USDA โปรดไปที่ www.usda.gov/equity

USDA ใส่ใจวิถีชีวิตของชาวอเมริกันทุกคนในทุก ๆ วันด้วยแนวทางที่เป็นประโยชน์มากมาย ภายใต้การบริหารของ Biden-Harris ทางองค์กร USDA กำลังเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของอเมริกาโดยมุ่งเน้นที่การผลิตอาหารในท้องถิ่นและภูมิภาคที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น รวมถึงตลาดที่ยุติธรรมต่อผู้ผลิตทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกชุมชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ และมีคุณค่าทางโภชนาการ สร้างตลาดและช่องทางหารายได้ใหม่ ๆ ให้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต โดยใช้แนวทางปฏิบัติด้านอาหารและป่าไม้ที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ ทำการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพด้านพลังงานสะอาดในชนบทของอเมริกา และมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมทั่วทั้งองค์กรโดยการขจัดอุปสรรคเชิงระบบ และสร้างแรงงานที่เป็นตัวแทนของอเมริกามากขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.usda.gov

#

USDA คือผู้ให้โอกาส นายจ้าง และผู้ให้กู้ยืมหลักทรัพย์ที่ยุติธรรม